



ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

ตามที่ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตามประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ ตามเงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือกแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ

ลำดับ ที่	เลข ประจำ ตัว	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้				หมาย เหตุ
			ภาคประเมิน ความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ร้อยละ)	ภาคการ ทดสอบความรู้ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ร้อยละ)	ภาคการ สัมภาษณ์ (ร้อยละ)	คะแนน รวม (ร้อยละ)	
๑	๐๐๑	นางสาวรัตนา บุญสิน	๘๒.๖๖	๖๓.๗๕	๙๐.๖๖	๗๙.๐๒	

๒. การบรรจุแต่งตั้งและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เรียงลำดับที่ตามบัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้ซึ่งมีอายุบัญชีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ปรากฏตามประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ณ เทศบาลที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะได้รับการ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ ศศ.๑ และสามารถโอน (ย้าย) ได้ ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดย  
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม